



(๒) ปลัดกระทรวงหรืออธิบดีหรือหัวหน้ากรม หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงหรืออธิบดีหรือหัวหน้ากรม สำหรับข้าราชการพลเรือนชั้นโทและชั้นตรี และข้าราชการพลเรือนชั้นจัตวาในราชการบริหารส่วนกลาง

(๓) ข้าราชการประจำจังหวัด หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากข้าหลวงประจำจังหวัด สำหรับข้าราชการพลเรือนชั้นจัตวาในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ฯลฯ

ฯลฯ

ตอนที่บัญญัติไว้ในปัญหาจึงมีว่า คำว่า ผู้บังคับบัญชาตามที่ระบุไว้ในกฎหมายนั้น จะหมายถึงเฉพาะแก่ผู้บังคับบัญชาในขณะที่มีความผิดวินัยเกิดขึ้นหรือผู้บังคับบัญชาขณะที่ทำการสั่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกาฝ่ายข้างมากเห็นว่า ผู้บังคับบัญชาที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดอยู่ขณะที่ทำความผิดวินัยเกิดขึ้นก็จำเป็นต้องมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการเพื่อทำการสอบสวนได้ด้วย ทั้งนี้ก็เพราะว่า ถ้าหากว่าการกระทำผิดวินัยของข้าราชการผู้นั้นได้ปรากฏเสียแล้ว แต่ความผิดนั้นยังไม่ปรากฏ ซึ่งจะปรากฏเมื่อได้ย้ายสังกัดไปแล้ว ฉะนั้นจึงเห็นว่าอำนาจที่จะแต่งตั้งกรรมการเพื่อทำการสอบสวนได้มีอยู่แล้ว การที่ข้าราชการผู้นั้นได้ย้ายสังกัดไปแล้วก็ไม่น่าเป็นเหตุให้อำนาจในการแต่งตั้งกรรมการสิ้นสุดลง เพราะผู้นั้นก็ยังคงเป็นข้าราชการอยู่ซึ่งต้องรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๘๕ อยู่ นอกจากนั้นการที่จะให้ผู้บังคับบัญชาเดิมมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการเพื่อสอบสวนนั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นในทางปฏิบัติ เพราะผู้ที่เป็นการเป็นผู้ที่อยู่ในสังกัดเดิมของข้าราชการผู้กระทำความผิด ก็ย่อมจะต้องรู้การงานในหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้นดี จึงสามารถทำการสอบสวนไปได้ด้วยดี ถ้าหากผู้บังคับบัญชาคนเดิมไม่มีอำนาจตั้งกรรมการเพื่อสอบสวนได้แล้ว ก็จะทำให้ช่องทางให้ข้าราชการผู้กระทำความผิดวินัยหยุดรับการลงโทษทางวินัยได้ ส่วนตัวอย่างของ ก.พ. ที่ขอให้พิจารณานั้น เมื่อความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกามีว่า ผู้บังคับบัญชาเดิมมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการเพื่อสอบสวนได้แล้ว ปัญหาที่ว่าข้าราชการผู้นั้นส่งมอบงานไปรับตำแหน่งใหม่ก่อนวันตั้งกรรมการสอบสวนก็ดีหรือส่งมอบงานไปรับตำแหน่งใหม่ภายหลังวันตั้งกรรมการสอบสวนก็ไม่จำเป็นต้องพิจารณา

สำหรับเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า นอกจากผู้บังคับบัญชาที่ข้าราชการผู้นั้นมาสังกัดอยู่จะมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการเพื่อสอบสวนได้แล้ว ผู้บังคับบัญชาคนเดิมของข้าราชการผู้นั้น ก็มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการเพื่อสอบสวนได้ด้วย

(นายเสริม วินิจฉัยกุล)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา

มีนาคม ๒๔๙๕